

Một số kinh nghiệm

Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng chi bộ "bốn tốt" trong quân đội

Lê Chiêu

Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy trung ương và Tổng cục chính trị, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong quân đội đã luôn luôn được coi trọng. Các cấp ủy đảng trong quân đội thường xuyên có chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo cụ thể việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm cho các tổ chức đảng trong quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng và chiến đấu của mình.

Thực hiện nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng về cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt", đảng bộ quân đội đã triển khai cuộc vận động một cách đều khắp và đã thu được những kết quả tốt. Nhờ học tập và vận dụng những bài học kinh nghiệm được Ban bí thư Trung ương Đảng tổng kết vào hoàn cảnh cụ thể của quân đội, cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt" càng có những chuyển biến mạnh mẽ. Số đảng viên đạt "bốn tốt" tăng từ gần 60% cuối năm 1966 lên 80% cuối năm 1967, số chi bộ đạt "bốn tốt" tăng từ 40% cuối năm 1965 lên gần 50% cuối năm 1966 và trên 60% cuối năm 1967 với chất lượng ngày càng cao. Trong chiến đấu ác liệt, cán bộ, đảng viên đã tỏ ra vững vàng, phát huy được vai trò lãnh đạo, tiên phong gương mẫu của mình.

Đảng bộ quân đội đã rút ra được nhiều kinh nghiệm về mặt này, nhưng trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ xin giới thiệu một số kinh nghiệm bước đầu trong việc chỉ đạo cụ thể của các cấp ủy đảng đối với cuộc vận động.

1 - Thường xuyên xây dựng và củng cố quyết tâm chỉ đạo chặt cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt"

Kinh nghiệm lớn nhất trong công tác xây dựng quân đội là trong bất cứ tình huống nào cũng phải nắm chắc công tác xây dựng đảng. Nhiệm vụ càng nặng nề, khó khăn, chiến đấu càng khắt trương, ác liệt, càng phải tăng cường công tác xây dựng đảng, coi đó là gốc, là cơ sở quyết định mọi thắng lợi.

Xây dựng Đảng trước hết là xây dựng tổ chức cơ sở của Đảng. Chi bộ có mạnh mới có đơn vị cơ sở mạnh. Trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang rất nặng nề, khắt trương. Tổ chức cơ sở của quân đội nói chung lại luôn luôn biến động. Do đó, để đáp ứng được những yêu cầu và tình hình nói trên, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong quân đội càng đòi hỏi phải được tiến hành rất tích cực, chặt chẽ và thường xuyên. Muốn vậy, toàn đảng bộ, trước hết là các cấp ủy và cán bộ chủ chốt trong cấp phải có quyết tâm cao, phải thường xuyên xây dựng và củng cố quyết tâm đó.

Thực tế chứng minh là đơn vị nào, cấp ủy nào có quyết tâm cao thì cuộc vận động đạt được kết quả tốt. Thắng lợi của cuộc vận động trước hết là thắng lợi của việc thường xuyên xây dựng và củng cố quyết tâm cao của toàn thể cấp ủy và đảng viên đối với cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt".

Để thường xuyên xây dựng và củng cố quyết tâm đó, các cấp ủy đảng trong quân đội đã đặc biệt chú trọng công tác giáo dục cán bộ và đảng viên.

Trước hết, đã làm cho cấp ủy và toàn thể đảng viên thấy được vị trí hể sức quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, quán triệt vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của chi bộ đối với đơn vị cơ sở. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng đã được quy định rõ ràng trong Điều

lệ Đảng. Để làm sáng tỏ những điều trên, các cấp ủy đảng trong quân đội đã giúp cán bộ, đảng viên thấy rõ vị trí rất trọng yếu có tính chất chiến lược của đơn vị cơ sở mà chủ yếu là đại đội. Đơn vị cơ sở là nơi tập trung đông đảo quần chúng trực tiếp thực hiện và kiểm nghiệm mọi đường lối, chủ trương của Đảng và nghị quyết của các cấp ủy; là nơi hằng ngày giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về mọi mặt; là nơi trọng yếu nhất để đào tạo và bổ sung cán bộ, đảng viên cho quân đội... Đơn vị cơ sở lại là đơn vị chiến thuật cơ bản, là sức mạnh chiến đấu cơ bản của quân đội; và còn là nơi trực tiếp quản lý và sử dụng cơ sở vật chất và trang bị chiến đấu của quân đội. Quân đội ta lại là công cụ vững mạnh của chuyên chính vô sản do Đảng ta trực tiếp lãnh đạo. Trong hoàn cảnh chiến tranh, nhiệm vụ của quân đội rất nặng nề, lực lượng phát triển rất nhanh, lại biến động luôn...

Vì vậy để bảo đảm cho đơn vị cơ sở của quân đội hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng của mình, đều quyết định là phải xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kiện toàn cấp ủy về số lượng và chất lượng, thật sự phát huy được vai trò lãnh đạo và tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Được như vậy, chi bộ mới thật sự là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của đơn vị cơ sở của quân đội.

Thứ hai, đã làm cho cấp ủy và toàn thể đảng viên hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc vận động và phương châm, phương pháp tiến hành cuộc vận động. Cuộc vận động này nhằm nâng cao tính chất giai cấp, tính chất tiên phong của tổ chức cơ sở đảng, đề cao vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ trang.

Bốn yêu cầu của cuộc vận động là sự thể hiện cụ thể những nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và có đảng viên. Bốn yêu cầu đó có quan hệ khăng khít với nhau không thể coi nhẹ một yêu cầu nào. Có thực hiện đầy

đủ những điều đó mới đáp ứng được yêu cầu năng cao sức mạnh lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở đảng đối với nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước hiện nay, mới đáp ứng được những yêu cầu có tính chất cơ bản, lâu dài về xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

Có đạt được bốn yêu cầu hay không là đo sự phấn đấu chủ quan của từng chi bộ, đảng viên. Nhưng mặt khác, không thể thiếu sự chỉ đạo của cấp ủy. Sự chỉ đạo thiết thực, cụ thể và thường xuyên của cấp ủy đối với cuộc vận động sẽ giúp cho chi bộ, đảng viên kịp thời giải quyết được những khó khăn và uồn nấn những lệch lạc có thể xảy ra, bảo đảm cho cuộc vận động phát triển được lành mạnh và liên tục. Phong trào phát triển mạnh lại giúp cho cấp ủy rèn luyện, nâng cao trình độ của mình về mọi mặt.

Thứ ba, đã giúp cấp ủy nâng cao quan điểm quần chúng, tin tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở. Một số cấp ủy cho rằng cán bộ cơ sở hầu hết là mới, trình độ của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ còn yếu, nhiệm vụ lại nặng nề, tổ chức lại biến động luôn, v.v... như vậy khó mà xây dựng được chi bộ "bốn tốt". Do đó, chưa có quyết tâm cao trong việc chỉ đạo thực hiện. Các cấp ủy và chi bộ đã đấu tranh giúp nhau đánh giá đúng đắn quần chúng, cán bộ và chiến sĩ ở cơ sở, tin vào sức mạnh và khả năng của họ. Cán bộ, đảng viên và chiến sĩ ở cơ sở hầu hết còn trẻ, tuy có một số nhược điểm nhất định, nhưng được sự giáo dục của quân đội, được rèn luyện trong lò lửa chiến đấu, nên đã trưởng thành nhanh chóng về chính trị, tư tưởng cũng như về kỹ thuật, chiến thuật. Hầu hết đảng viên đều chiến đấu rất dũng cảm, tận tụy. gương mẫu, trình độ lãnh đạo ngày càng tiến bộ, được quần chúng tín nhiệm.

Thực tiễn xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt" trong quân đội đã chứng minh: nếu cấp ủy đi sâu lãnh đạo, biết giúp đỡ và động viên cán bộ, đảng viên ở cơ sở rèn luyện và phấn đấu, thì các chi bộ mới được

thành lập, những đảng viên mới và trẻ đều có thể trở thành chi bộ, đảng viên "bốn tốt" được.

Cuối cùng, đã giúp cấp ủy và chi bộ nâng cao trình độ hiểu biết về Đảng và phương pháp làm công tác đảng. Cán bộ, đảng viên không những phải nắm được đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng mà còn phải biết làm công tác đảng, công tác xây dựng chi bộ. Các cấp ủy ở cơ sở đã hướng đến cách triển khai cuộc vận động, cách gắn chặt công tác xây dựng chi bộ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cụ thể, với các cuộc vận động khác ở đơn vị.

Tóm lại, việc xây dựng và củng cố quyết tâm nói trên là một quá trình đấu tranh để quán triệt tình hình và nhiệm vụ cách mạng, xác định và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ, đảng viên. Đây là cuộc đấu tranh thường xuyên, kiên quyết nhằm khắc phục mọi biểu hiện của tư tưởng trì trệ, bảo thủ, ngại khó. Việc giáo dục những nội dung nói trên không phải chỉ tiến hành ở trường, lớp tập huấn, mà chủ yếu là phải thông qua các chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện của cấp ủy, qua hành động thực tế của chi bộ và đảng viên, xây dựng và bồi dưỡng điển hình, sơ kết và tổng kết công tác trong từng thời gian nhất định...

2 - Chỉ đạo gắn chặt cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Qua mấy chục năm xây dựng quân đội và mấy năm chỉ đạo cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt", các cấp ủy đảng trong quân đội đều đã khẳng định rằng: Chỉ có xây dựng thật tốt tổ chức cơ sở của Đảng mới có điều kiện để xây dựng toàn đảng bộ mạnh, mới nâng cao được sức chiến đấu của toàn đảng bộ; những chi bộ đạt "bốn tốt" đều là do đã biết gắn chặt cuộc vận động này với việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng của đơn vị.

Xây dựng chi bộ "bốn tốt" và đảng viên "bốn tốt" thực chất là rèn luyện chi bộ đảng viên trong công tác và chiến đấu hàng ngày, giúp chi bộ, đảng viên vươn lên lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó. Do đó, chỉ có gắn với những hoạt động thực tiễn nói trên, công tác xây dựng chi bộ, đảng viên mới có nội dung thiết thực, mới có được phương hướng phấn đấu cụ thể. Nhiều chi bộ lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng qua nhiều đợt chiến đấu liên tiếp và ác liệt bản thân chi bộ và đảng viên đều trưởng thành. Qua chiến đấu, có nhiều chi bộ hầu hết đảng viên đạt "bốn tốt", hầu hết đảng viên, cán bộ và chiến sĩ được khen thưởng, công tác phát triển đảng làm được tốt, tỷ lệ đảng viên so với quân số ngày một tăng, chất lượng đảng viên được nâng cao, đã cung cấp cho phong trào hàng trăm cán bộ.

Để gắn chặt cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, nhìn chung các cấp ủy đảng trong quân đội đã chú trọng thường xuyên giáo dục đảng bộ mình, đơn vị mình quán triệt tình hình nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội trong từng thời kỳ và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị trong từng thời gian và từng trận đánh, lấy yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện của cán bộ và đảng viên.

Trên cơ sở xác định rõ yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ, chuẩn bị cho cấp ủy, đảng viên và quần chúng về các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, về trình độ và năng lực công tác, về cơ sở vật chất, kỹ thuật... để có thể hoàn thành được nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đây là quá trình giáo dục sâu sắc và tiến hành dần từng bước, từ những cái chung đó, tổng chi bộ bàn kỹ mục đích, yêu cầu và chỉ tiêu chiến đấu cụ thể trong từng đợt, từng trận chiến đấu của đơn vị coi đây là chỉ tiêu phấn đấu của chi bộ và đảng viên. Đối với mỗi đợt, mỗi trận chiến đấu, cán bộ không những có chủ trương, nghị quyết về lãnh đạo tác chiến mà còn đề rõ yêu cầu, chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu của chi bộ trên các mặt rèn luyện đảng viên, bồi

dưỡng cán bộ, làm công tác quần chúng và xây dựng các tổ chức quần chúng, phát triển Đảng, v.v... Sau mỗi đợt, mỗi trận chiến đấu, chi bộ và từng đảng viên lại dựa vào đó để kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Do biết gắn chặt như vậy, nên đơn vị chiến đấu giỏi, chi bộ và đảng viên trưởng thành nhanh chóng.

Mặt khác, các cấp ủy đảng đã biết kết hợp cuộc vận động xây dựng chi bộ "bốn tốt" với phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong đơn vị. Để nâng cao sức chiến đấu của cán bộ và chiến sĩ, trong quân đội còn có nhiều cuộc vận động như cuộc vận động bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ theo tiêu chuẩn "bốn tốt", cuộc vận động xây dựng chi đoàn "quyết thắng", rèn luyện đoàn viên "bốn tốt" của Đoàn thanh niên, phong trào thi đua lập công "quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", xây dựng đơn vị "quyết thắng",... Từng thời gian nhất định hoặc đối với từng nhiệm vụ lớn, các đơn vị lại có những cuộc vận động riêng ngắn ngày. Những phong trào trên có nội dung và yêu cầu thích hợp với từng loại đối tượng cụ thể, nhưng đều nhằm mục đích hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của quân đội.

Cuộc vận động xây dựng chi bộ "bốn tốt" gắn chặt với những phong trào khác và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau, trong đó cuộc vận động xây dựng chi bộ "bốn tốt" phát huy vai trò nòng cốt và lãnh đạo. Đối với những cuộc vận động đó, chi bộ đều phải lãnh đạo một cách cụ thể và có kế hoạch, có biện pháp đưa đảng viên vào rèn luyện. Đảng viên dù là cán bộ hay chiến sĩ, đều phải gương mẫu tham gia các cuộc vận động, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất và tích cực vận động quần chúng tham gia, giúp đỡ tạo điều kiện cho quần chúng hoàn thành nhiệm vụ, lập được thành tích. Quá trình lãnh đạo và rèn luyện đó cũng là quá trình trưởng thành của chi bộ và đảng viên.

Tóm lại, chiến đấu và xây dựng đơn vị là nhiệm vụ chính trị cụ thể của tổ chức cơ sở đảng trong quân đội. Đây là trường rèn luyện thử thách tốt nhất để xây dựng chi bộ, giáo dục, rèn luyện cán bộ và đảng viên. Trong việc chỉ đạo của mình, các cấp ủy đảng trong quân đội đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và yêu cầu xây dựng Đảng, đã có ý thức chủ động có kế hoạch thường xuyên gắn chặt việc thực hiện hai yêu cầu đó với nhau. Các cấp ủy luôn luôn lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu công tác xây dựng và nâng cao đời sống của bộ đội làm tiêu chuẩn để kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng chi bộ, thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ, rút ra những ưu điểm, khuyết điểm và kinh nghiệm trên các mặt công tác làm nội dung thiết thực để không ngừng tăng cường chỉ đạo xây dựng chi bộ, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

3 - Năm vững phương châm lấy chất lượng làm chính

Trong công tác xây dựng đảng phải chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Trong quân đội, phải có số lượng đảng viên nhất định mới đáp ứng được yêu cầu xây dựng tổ chức, phát huy được vai trò lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối và toàn diện đối với công tác lãnh đạo trong mọi tình huống chiến đấu. Do đó, vấn đề số lượng là rất quan trọng. Nhưng tổ chức đảng mạnh không phải chỉ do số lượng, mà trước hết và chủ yếu là do chất lượng đảng viên, chất lượng của tổ chức đảng quyết định. Cuộc vận động xây dựng chi bộ "bốn tốt", rèn luyện đảng viên "bốn tốt", nhằm tăng cường và nâng cao tính chất giai cấp, tính chất tiên phong của Đảng cũng là nhằm nâng cao chất lượng của chi bộ và đảng viên. Nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng của quân đội hiện nay đòi hỏi việc xây dựng chi bộ phải được tiến hành rất khẩn trương, tích cực, chất lượng của chi bộ "bốn tốt" phải thể hiện trong việc xây dựng nội bộ và lãnh đạo quân

chúng, cán bộ, đảng viên phải có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực chỉ đạo thực hiện giỏi, được quần chúng tín nhiệm.

Trong việc nâng cao chất lượng, một mặt phải phấn đấu đưa ngày càng nhiều chi bộ, tổ đảng và đảng viên đạt "bốn tốt", tích cực phấn đấu để không còn chi bộ yếu, không còn đảng viên kém. Mặt khác, phải tiếp tục củng cố và giữ vững số chi bộ, đảng viên đã đạt "bốn tốt", giúp các đồng chí đó vươn lên với chất lượng cao hơn.

Vừa qua, quán triệt phương châm lấy chất lượng làm chính, các cấp ủy đảng trong quân đội đã cố gắng không ngừng nâng cao chất lượng chi bộ và đảng viên. Số chi bộ, tổ đảng và đảng viên đạt "bốn tốt" ngày càng tăng và có chất lượng ngày càng cao. Số chi bộ kém, yếu chỉ là cá biệt, số đảng viên kém rất ít.

Để bảo đảm ngày càng nâng cao chất lượng của chi bộ và đảng viên, các cấp ủy đảng đã chú trọng kiện toàn chi ủy, đưa những đồng chí xứng đáng nhất vào chi ủy; tích cực bồi dưỡng các chi ủy viên nhất là bí thư, giúp các đồng chí đó nâng cao trình độ mọi mặt, bảo đảm lãnh đạo tốt các mặt công tác của chi bộ. Ví dụ, các đảng ủy cấp trên đã trực tiếp chỉ đạo và giúp đỡ các chi bộ làm tốt các mặt công tác lãnh đạo nhất là lãnh đạo chiến đấu. Thông qua những việc cụ thể đó, giúp cán bộ, đảng viên từng bước quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, biết cách chỉ đạo quần chúng thực hiện những chủ trương, chính sách đó.

Ngoài việc thường xuyên và tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ, đảng viên rèn luyện về các mặt, các cấp ủy còn nghiêm chỉnh thực hiện chế độ nhận xét và công nhận những đơn vị và cá nhân đạt "bốn tốt". Đây là khâu quan trọng bảo đảm giữ vững và nâng cao chất lượng của chi bộ, đảng viên. Các cấp ủy đã làm cho đảng viên nhận rõ mục đích, ý nghĩa của việc nhận xét và công nhận chi bộ, đảng viên "bốn tốt" ở cơ sở, để các đồng chí đó tự nguyện tự giác và thẳng thắn trong việc đánh giá sự

tiền bộ cũng như thiếu sót của mình, làm cho việc tự phê bình và phê bình, nhận xét chi bộ và đảng viên "bốn tốt" thành sinh hoạt chính trị thường xuyên hết sức tự giác và nghiêm túc. Đảng viên bất kỳ cấp ủy, chức vụ như thế nào, đều phải tự giác báo cáo tình hình mọi mặt của mình, nhất là tình hình chính trị tư tưởng, với tổ đảng, chi ủy, chi bộ và chịu sự giáo dục, kiểm tra của tổ chức cơ sở đảng. Đối với những cấp ủy có thẩm quyền công nhận "bốn tốt" của cấp dưới, đòi hỏi càng phải có tinh thần trách nhiệm cao hơn, phải thật sự nghiêm chỉnh và vô tư trong việc vận dụng tiêu chuẩn để công nhận chi bộ và đảng viên "bốn tốt".

Tóm lại, chất lượng của đảng viên, tổ đảng, chi bộ là cái quyết định, bảo đảm sức mạnh, chiến đấu của toàn chi bộ, của toàn đơn vị cơ sở của quân đội. Nâng cao các chiến đấu của đảng bộ là công việc của toàn thể đảng viên. đặc biệt là của các cấp ủy đảng. Đây là một quá trình phấn đấu lâu dài và liên tục, đòi hỏi tất cả cán bộ, đảng viên phải nghiêm khắc với bản thân mình dũng cảm lao vào chiến đấu và công tác, rèn luyện mình về mọi mặt.

4 - Đảng ủy và cơ quan cấp trên phải có phương pháp và tác phong tốt để chỉ đạo tốt cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt"

Xây dựng chi bộ, rèn luyện đảng viên trước hết là trách nhiệm của bản thân chi bộ và đảng viên, nhưng việc chỉ đạo của đảng ủy và cơ quan cấp trên cũng rất quan trọng.

Như trên đã nói, do yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong quân đội ngày càng thêm nặng nề.

Muốn chỉ đạo tốt việc xây dựng và củng cố chi bộ nhằm đáp ứng được những yêu cầu đó đảng ủy cấp trên phải rất nhiệt tình, rất say sưa, phấn khởi với công tác xây dựng chi bộ; đồng thời, phải có năng lực làm giỏi công tác chi bộ, có phương pháp, tác phong chỉ đạo tốt.

Như trên đã nói, muốn chỉ đạo tốt cuộc vận động xây dựng chi bộ "bốn tốt", các cấp ủy đảng phải có quyết tâm cao và quyết tâm cao đó phải được thể hiện trong hành động thực tế. Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng và cơ quan trong quân đội đã lấy chi bộ ở đơn vị cơ sở làm nơi thực tế rèn luyện mình, lấy kết quả lãnh đạo chiến đấu và công tác của chi bộ và cơ sở làm nơi kiểm nghiệm chủ trương, nghị quyết của đảng ủy, kiểm nghiệm việc tổ chức thực hiện của thủ trưởng và cơ quan.

Hầu hết các đảng ủy viên và cán bộ các cơ quan chỉ đạo đã phát huy được tác dụng gương mẫu đối với cơ sở trên các mặt, nhất là trong công tác xây dựng đảng. Điều đó được thể hiện ở chỗ cuộc vận động xây dựng chi bộ "bốn tốt" ở các cơ quan đã được triển khai tốt. Cán bộ các cơ quan, nhất là các đồng chí phụ trách, đều gương mẫu tham gia cuộc vận động, tích cực phấn đấu thực hiện những yêu cầu đã được chi bộ, tổ đảng thông qua.

Tất cả các đồng chí trong cấp ủy và cán bộ cơ quan ở các cấp trung đoàn, sư đoàn... đều nghiên cứu học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, học tập những vấn đề cơ bản về công tác chi bộ, công tác quần chúng... Ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ đối với việc xây dựng tổ chức cơ sở được nâng lên rõ rệt. Trên cơ sở đó, đã quy định được chế độ trách nhiệm của đảng ủy viên, thủ trưởng và cán bộ cơ quan đối với việc lãnh đạo chi bộ và đơn vị cơ sở. Do đó, các đồng chí đã thường xuyên đi sâu xuống cơ sở, nắm chắc tình hình, phát hiện, đề xuất vấn đề, có biện pháp trực tiếp giúp đỡ cơ sở giải quyết; đồng thời, qua đó, học tập tinh thần và kinh nghiệm công tác, chiến đấu của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở, kiểm tra mọi chủ trương, đường lối và biện pháp chỉ đạo thực hiện của cấp ủy. Qua thực tế phấn đấu, số chi bộ và đảng viên cơ quan đạt "bốn tốt, nhìn chung đều cao hơn đơn vị cơ sở cả về chất lượng lẫn số lượng, nhiều cơ quan 100% số chi bộ và đảng viên đạt "bốn tốt".

Một vấn đề quan trọng nữa là cấp ủy và cán bộ phải có phương pháp và tác phong chỉ đạo tốt.

Cũng như lãnh đạo và chỉ đạo các mặt công tác khác, trong việc chỉ đạo công tác xây dựng chi bộ "bốn tốt", đảng ủy, thủ trưởng và cơ quan cấp trên phải quán triệt, nhuần nhuyễn những tác phong công tác cơ bản của Đảng như lý luận liên hệ với thực tiễn, lãnh đạo liên hệ với quần chúng, tự phê bình và phê bình.... Vừa qua nhìn chung các cấp ủy và cơ quan đều có chuyển biến lớn về phương pháp và tác phong chỉ đạo xây dựng chi bộ, xây dựng cơ sở,... Nhiều đồng chí đảng ủy viên các cấp, thủ trưởng quân chính, thủ trưởng và cán bộ cơ quan trong đó có nhiều đồng chí cán bộ cao cấp của quân đội, đã dành rất nhiều thời gian để đi sâu xuống chi bộ, nghiên cứu nắm tình hình, học tập cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Qua đó, giúp các cấp ủy có chủ trương, nghị quyết lãnh đạo chính xác, uốn nắn kịp thời những sai sót của mình và trực tiếp giúp đỡ đảng ủy và cơ quan cấp dưới, giúp đỡ chi bộ triển khai cuộc vận động được tốt

Dựa vào Điều lệ Đảng và qui định của cấp trên, các cấp ủy đều đã xây dựng và đưa dần các mặt công tác của chi bộ và công tác chỉ đạo của cấp ủy và cơ quan thành chế độ, chức trách công tác của từng cấp, từng đơn vị. Có như vậy, mới bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp trên phát huy được sức mạnh của tập thể; đồng thời, phát huy được trách nhiệm và năng lực của cá nhân, tránh được những hiện tượng tự do, tùy tiện.

Vừa qua, đối với chi bộ, đã xây dựng được các chế độ sinh hoạt, chế độ học tập, chế độ tự phê bình và phê bình, chế độ quản lý đảng viên, chế độ làm công tác quần chúng của đảng viên, chế độ báo cáo thỉnh thị, chế độ kiểm tra... và những quy định về công tác lãnh đạo huấn luyện lãnh đạo chiến đấu, v.v...

Đối với bản thân cấp ủy và cơ quan, đã nghiên cứu xây dựng được chế độ kiểm tra, nghiên cứu tình hình, quy định đảng ủy tiểu đoàn, trung đoàn phải thường xuyên nắm chắc tình hình tổ chức cơ sở và giúp đỡ tại chỗ, nắm được tình hình chi bộ, chi ủy, đảng viên,... Để bảo đảm cho việc nghiên cứu được tốt, việc phân công và phân cấp, việc đi xuống cơ sở cũng được quy định thành chế độ. Tùy theo chức trách, công việc cụ thể của từng cơ quan, từng người, thời gian công tác tại cơ sở thường là từ một phần ba đến một nửa. Càng trong lúc khó khăn, trong chiến đấu ác liệt, càng phải lặn lội ở cơ sở nhiều hơn.

Ngoài ra còn quy định chế độ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm. Ngoài việc sơ kết, phổ biến kinh nghiệm tại chỗ, các cấp, các ngành đã kịp thời và thường xuyên rút kinh nghiệm trên từng mặt công tác để giúp đỡ tổ chức cơ sở có thể đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của mình. Dựa vào sự hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương Đảng, việc nhận xét và công nhận chi bộ, tổ đảng và đảng viên "bốn tốt" cũng được quy định thành chế độ. Việc đó bảo đảm cho cuộc vận động tiến hành được thường xuyên, liên tục và chất lượng chi bộ, đảng viên "bốn tốt" ngày càng được nâng cao.

Đi đôi với việc xây dựng và thực hiện tốt các chế độ nói trên, các cấp ủy đảng trong quân đội, đã chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo chung và chỉ đạo riêng; biết bồi dưỡng và phát huy những nhân tố tích cực những điển hình tốt để khắc phục những nhân tố tiêu cực, đưa những đơn vị và cá nhân yếu, kém vươn lên thành khá; biết khéo léo tập trung lực lượng "dứt điểm" những mặt công tác chủ yếu xây dựng những đơn vị chủ yếu; biết phát động toàn thể cấp ủy, đảng viên và toàn thể quần chúng tham gia xây dựng chi bộ. Bản thân đảng ủy và các đảng ủy viên rất tích cực rất gương mẫu, nhưng đồng thời lại có phương pháp và tác phong chỉ đạo tốt để kết hợp chặt chẽ các hoạt động của cấp ủy và cơ quan, giữa các

cơ quan với nhau, giữa cấp ủy, cơ quan với các chi bộ, kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo và quần chúng.

Mỗi cấp, mỗi ngành mỗi người đều đã nghiêm túc suy nghĩ, nghiên cứu rút kinh nghiệm để không ngừng cải tiến các mặt công tác lãnh đạo và chỉ đạo của đảng ủy và cơ quan, nhằm đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của toàn đảng bộ nói chung và từng chi bộ nói riêng. Đây cũng là quá trình đấu tranh liên tục, lâu dài, gian khổ giữa tính tích cực triệt để cách mạng với tính tiêu cực, ngại khó, hữu khuynh, giữa quan điểm quần chúng với tác phong quan liêu, xa rời quần chúng, giữa tác phong sâu sát cụ thể, thiết thực với tác phong hời hợt, chung chung, thiếu cụ thể.

Tóm lại, nhờ có những biện pháp tích cực trên đây, do sự cố gắng của toàn thể cán bộ và đảng viên trong quân đội, mọi hoạt động trong quân đội đã được tiến hành trôi chảy nhanh chóng từ trên xuống dưới, từ trong Đảng ra ngoài quần chúng, cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt" đã được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của toàn đảng bộ quân đội.

Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành trung ương Đảng và được sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy trung ương và Tổng cục chính trị, cuộc vận động xây dựng chi bộ "bốn tốt" trong quân đội đã đạt kết quả tốt, số chi bộ, tổ đảng đảng viên đã "bốn tốt" ngày càng nhiều hơn, chất lượng ngày càng cao và vững chắc hơn. Đó là kết quả của quyết tâm và cố gắng của toàn thể các chi bộ và đảng viên, sự ủng hộ nhiệt tình và tham gia tích cực vào công tác xây dựng đảng của đông đảo cán bộ và chiến sĩ trong quân đội, sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân đối với quân đội. Đó cũng là kết quả của công tác chỉ đạo của các cấp ủy và cơ quan.

Nhưng những kết quả trên mới chỉ là bước đầu. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề và khẩn trương của quân đội, công tác xây dựng đảng nói chung và công tác xây dựng chi bộ nói riêng trong

quân đội cần phải được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hơn nữa. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, chắc rằng các cấp ủy đảng trong quân đội sẽ ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm và khuyết điểm để ngày càng đưa công tác xây dựng đảng, xây dựng chi bộ trong quân đội không ngừng tiến bộ.